

# ดร.แดเรียน แมคเบน ผู้บริหารไทยยูเนียน ค้า รางวัล ฟรیدอม อวอร์ด ออสเตรเลีย จากความ พยายามต่อสู้เรื่องแรงงานทาสยุคใหม่ใน อุตสาหกรรมอาหารทะเล



ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืนของไทยยูเนียน เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่องสำหรับความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่ ในงาน Anti-Slavery Australia Freedom Awards

ดร.แดเรียน ได้รับรางวัล Freedom Award ประจำปี 2562 ในงานประกาศรางวัลที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ “สำหรับความพยายามอย่างมุ่งมั่นในเรื่องการจัดการแรงงานอย่างมีจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล”

ดร.แดเรียนกล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นประเด็นที่ดิฉันให้ความสำคัญ ทุ่มเทและสนใจอย่างมาก แรงงานทาสยุคใหม่ต้องหมดไปจากทุกอุตสาหกรรม ทั้งนี้ดิฉันมีความภูมิใจและขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของไทยยูเนียนที่จะจัดการกับประเด็นนี้ในทุกส่วนของการทำธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมด”

ดร.แดเรียนยังเรียกร้องให้ยกย่องบริษัทต่างๆ ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกส่วนในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา “ถ้าปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่ในห่วงโซ่อุปทานยังไม่มี ความโปร่งใส ประเด็นนี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป”

ดร.แดเรียนและผู้ที่ได้รับรางวัล Freedom Award ประจำปี 2562 ได้แก่ มร.เจมส์ บาร์เทิล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Outland Denim มร.คริส ครูเทอร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ มร.แมนส์ คาร์ลสัน-สวีเนีย ผู้ดำเนินการฝ่ายสิ่งแวดล้อม สังคม และ การวิจัยในหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย ซึ่งวิกฤตเหล่านี้คือ ตัวเร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม หลังจากนั้น ดร.แดเรียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของไทยยูเนียน และได้มีการออกกลยุทธ์ความยั่งยืน ที่เรียกว่า SeaChange® ซึ่งเป็นพันธกิจและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้ดีขึ้น

ภายหลังจากไม่นานหลังจากเข้ามาทำงานที่ไทยยูเนียนในปี 2558 ดร.แดเรียนก็ได้เผชิญหน้ากับภารกิจท้าทายเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย ซึ่งวิกฤตเหล่านี้คือ ตัวเร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม หลังจากนั้น ดร.แดเรียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของไทยยูเนียน และได้มีการออกกลยุทธ์ความยั่งยืน ที่เรียกว่า SeaChange® ซึ่งเป็นพันธกิจและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลให้ดีขึ้น

ตั้งแต่การทำกลยุทธ์ SeaChange® และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา ได้มีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ดร.แดเรียน และ ทีมงานไทยยูเนียน ได้ดำเนินงานในทุกส่วนของอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยเริ่มตั้งแต่เรือประมงและโรงงานผลิต ไปจนถึงผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีก รวมถึงนำความมุ่งมั่นและพันธสัญญาต่างๆ ไปสู่เวทีโลก เช่น ยูเอ็น และการประชุมผู้นำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)

รางวัล Anti-Slavery Australia Freedom จัดขึ้นทุกสองปี โดยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2554 และถูกใช้เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ขณะเดียวกันก็เฉลิมฉลองให้กับบุคคลที่มีความสามารถเชิงบวก และองค์กรที่ดำเนินการในการจัดการกับประเด็นเหล่านั้น

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลาเกือบ 40 ปี

วันนี้ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 1.33 แสนล้านบาท (4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนียนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศ

ไทย ได้แก่ ซีล็ค ฟิชโซ คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด ทำให้ในปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้นำอันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกใน Food Industry ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ และประสบความสำเร็จในการได้รับคะแนนเปอร์เซ็นต์โพลล์สูงสุดที่ 100 ในคะแนนด้านความยั่งยืนทั้งหมด ปัจจุบันไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index ในปี 2561 อีกด้วย